

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  
วันพุธที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมมิตร บัวหอม	ประธานสภาฯ	สมมิตร บัวหอม	
๒	นายสนั่น ของดี	รองประธานสภาฯ	สนั่น ของดี	
๓	นายชัยพร รักงาม	เลขานุการสภาฯ	ชัยพร รักงาม	
๔	นายพรชัย พรหมมาศ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	พรชัย พรหมมาศ	
๕	นายสืบ ภิรมจิตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	สืบ ภิรมจิตร	
๖	ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์ พันธุ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ประสาธน์ พันธุ์	
๗	นายศรีไพร พาผล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ศรีไพร พาผล	
๘	นางพิศเพลิน โปรดสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	พิศเพลิน โปรดสันเทียะ	
๙	นายไพศาล โกเมส	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ไพศาล โกเมส	
๑๐	นายธนพล แดงสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ธนพล แดงสันเทียะ	
๑๑	นายยงยุทธ เป้าพงษ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	ยงยุทธ เป้าพงษ์	
๑๒	นายไพฑูรย์ มณฑา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	ไพฑูรย์ มณฑา	
๑๓	นายบุญเชิด ชินสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	บุญเชิด ชินสันเทียะ	
๑๔	นางอุทัย คำสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	อุทัย คำสันเทียะ	
๑๕	นายอนุรักษ์ สุจริยา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔	อนุรักษ์ สุจริยา	
๑๖	นายสุชีพ สุขนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕	สุชีพ สุขนอก	
๑๗	นายสมหมาย ลางสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖	สมหมาย ลางสันเทียะ	
๑๘	นายพัน นิมบัวลา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗	พัน นิมบัวลา	
๑๙	นายประสิทธิ์ พางาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘	ประสิทธิ์ พางาม	
๒๐	นายสุเชาว์ ขานนาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙	สุเชาว์ ขานนาม	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสัญญา หินโคกสูง	เลขานุการนายก อบต.พังเทียม	
๒	นางสาวพรกมล ทองขุนวงศ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์	นายก อบต.พังเทียม	อิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์	
๒	นายสมส่วน กอดสันเทียะ	รองนายก อบต.พังเทียม	สมส่วน กอดสันเทียะ	
๓	นายสมิทธิ์ ฤทธิสนธิ์	รองนายก อบต.พังเทียม	สมิทธิ์ ฤทธิสนธิ์	
๔	นายกฤษดา ปิ่นทอง	ปลัด อบต.พังเทียม	กฤษดา ปิ่นทอง	
๕	นางจิตนภา เลหาหะนาคิวงค์	รองปลัด อบต.พังเทียม	จิตนภา เลหาหะนาคิวงค์	
๖	นายสยาม บัวหอม	ผู้อำนวยการกองช่าง	สยาม บัวหอม	
๗	นางสาวชุตติกาญจน์ จุ้หมื่นไวย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชุตติกาญจน์ จุ้หมื่นไวย	
๘	นางสาวพิณพิชญา บาทขุนทด	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	พิณพิชญา บาทขุนทด	
๙	นายผจญ ครูทำสวน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผจญ ครูทำสวน	

**เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.**

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม นายสมมิตร บัวหอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้ง ต่อที่ประชุม**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

สมมิตร บัวหอม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พังเทียม สมัยสามัญ สมัยแรก ประธานสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุม ถ้าไม่มีแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วยครุบัติที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่**

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

สมมิตร บัวหอม เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ชี้แจง

ประธานสภา

อิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ด้วยองค์การบริหารส่วนนายก อบต.พังเทียม ตำบลพังเทียม ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ขอความอนุเคราะห์ให้นำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ในการกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม  
พังเทียม พิจารณาให้ความเห็นชอบ

Cluster เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
MOU ดังกล่าว (เอกสารแนบ)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเมืองคง ที่ นม ๘๑๓๐๖/ว ๓๔๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง นำส่ง  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในกลุ่มการ  
กำจัดขยะมูลฝอย (Cluster) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง สืบเนื่องจากรัฐบาล  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ที่เป็นปัญหาเรื่องการจัดการ  
ขยะการจัดการขยะแบบทั่วไปคือฝังกลบ รัฐบาลที่ผ่านมาได้มีแนวทางการจัดการขยะ  
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยนำขยะเข้าโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต  
ไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้า โดยมีนโยบายสั่งการให้ทุกจังหวัดได้จัดทำ  
แผนจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปกติแล้วพื้นที่ดำเนินโครงการต้องอยู่ในพื้นที่องค์การ  
บริหารส่วนตำบลเมืองคงแต่เนื่องจากติดปัญหา จึงมีการสำรวจพื้นที่และจัดทำ

ประชาคมใหม่ พื้นที่ใหม่ที่ใช้ดำเนินโครงการกำจัดขยะแห่งใหม่คือบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐  
ตำบลพะวงด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ส่วนเจ้าภาพคือองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเมืองคงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการ  
ก่อสร้าง

ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมทุกท่าน ได้ทำการ  
ตรวจสอบเอกสารข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
ด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการ  
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง กับองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง (จำนวน ๑๒๙ แห่ง) ในเขต ๑๗ อำเภอบน  
ได้แก่ อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอนนทบุรี อำเภอนนทบุรี อำเภอนนทบุรี อำเภอนนทบุรี อำเภอนนทบุรี  
จันทบุรี อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย  
สนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา อำเภอนนทบุรี อำเภอลำทะเมนชัย  
อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัยและอำเภอลำทะเมนชัย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
พังเทียม ได้มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงตั้งแต่สมัยที่แล้ว และครั้งนี้เป็นการทบทวน  
บันทึกข้อตกลงเนื่องจากมีการอนุมัติงบประมาณและกำลังดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้  
แจ้งรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมทราบครับ

**สมส่วน กอดสันเทียะ** เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน  
รองนายก อบต.พังเทียม ร่วมกับคณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อ  
สิ่งแวดล้อม หนองแขม ที่จะนำไปใช้ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
การทำงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน  
ห้องปฏิบัติการเริ่มต้นจากรถเก็บขยะมาเทที่บ่อรับขยะ (ระบบปิด) ๕๐๐ ตันต่อวัน  
ครั้นจะเก็บขยะ คีบละ ๔ ตัน เข้าสู่เตาเผา การเผาใช้อุณหภูมิ ๘๕๐-๑,๑๐๐ องศา  
เซลเซียส โรงงานแห่งนี้สามารถเผาขยะได้วันละ ๕๐๐ ตัน พลังงานความร้อนจาก  
เตาเผาสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านำไปใช้ประโยชน์โดยการที่เอาขยะที่สกปรกมาเป็น  
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหรือการเปลี่ยนแปลงขยะเป็นกระแสไฟฟ้า ส่วนระบบ  
บำบัดน้ำเสียติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรวบรวมและบำบัดให้มีคุณภาพ น้ำเสีย

น้ำทิ้ง ผ่านการบำบัดแล้วจะหมุนเวียนใช้ใหม่ในกิจกรรมของโครงการ เช่น รดน้ำ ต้นไม้ ไม่มีการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

**สมมิตร บัวหอม** มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

**ประธานสภาฯ** ครับ ถ้าไม่มี สมาชิกสภาฯ สอบถามเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ท่านใดเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนขอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอให้ยกมือครับ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบดังนี้

- เห็นชอบ ๑๗ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๓ เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)

## ๕.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กิจการประปา)

**สมมิตร บัวหอม** เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ชี้แจง

**ประธานสภาฯ**

**อิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์** เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง ขอเสนอญัตติขอ

**นายก อบต.พังเทียม** อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

### เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐ บาท

- เพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

- ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

### ข้อเท็จจริง

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม มีความประสงค์ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา แต่งบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายดังนี้

โอนลด กิจการประปา ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

- หมวดค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณก่อนโอน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐ บาท

- เพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๖,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท

- ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

### **กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทางดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการกำหนด ราคากลาง หรือคุณลักษณะมาตรฐาน ก่อนนำไปทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการใช้งบประมาณจากเงินสะสม การตั้ง งบประมาณ อุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมถึงการจัดทำค่าของงบประมาณเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการแก้ไข “แผนงาน ” ตามรูปแบบจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑

“การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย ”

**สมมิตร บัวหอม** มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
**ประธานสภาฯ** ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

- อนุมัติ ๑๗ เสียง

- ไม่อนุมัติ - เสียง

- งดออกเสียง ๓ เสียง

(ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)

- พักการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

- เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่อง อื่นๆ

**๖.๑ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**สมมิตร บัวหอม**      เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ชี้แจง

**ประธานสภาฯ**

**อิทธิศักดิ์ อินทร์จ่านงค์** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จะจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
**นายก อบต.พังเทียม** งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม  
 ส่งโครงการเพื่อให้กองช่างประมาณการเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม  
 พิจารณาในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้คือวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ หากท่านสมาชิก  
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม หมู่บ้านใดดำเนินการเรียบร้อยแล้วขอให้ส่ง  
 โครงการด้วยครับ

**มติที่ประชุม**      ทราบ

**๖.๒**      **การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลพังเทียม**  
**สมมิตร บัวหอม**      เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ชี้แจง

**ประธานสภาฯ**

**อิทธิศักดิ์ อินทร์จ่านงค์** การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบล  
**นายก อบต.พังเทียม** พังเทียม โครงการที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมส่งเข้ามาเพื่อขอ  
 อนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลพังเทียม  
 จะเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
 ตำบลพังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครับ

**มติที่ประชุม**      ทราบ

**๖.๓ การจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านในตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัด**  
**นครราชสีมา**

**ยงยุทธ เป้าพงษ์**      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ขอปรึกษาสภาองค์การบริหาร  
**ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐** สอนตำบลพังเทียม ว่าการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจาก  
 ป้ายชื่อหมู่บ้านบึงน้อยชำรุดด้วยมีรถบรรทุกชนป้ายชื่อหมู่บ้านทำให้เกิดความเสียหาย  
 ประกอบกับป้ายมีอายุหลายปีเกิดสนิมผุกร่อนได้ปรึกษากับประชาคมหมู่บ้านว่าจะ  
 สามารถของบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมได้หรือไม่ครับ

**สมมิตร บัวหอม**      เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ชี้แจง

**ประธานสภาฯ**

**อิทธิศักดิ์ อินทร์จ่านงค์** ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ หรือเรื่องทำป้ายชื่อหมู่บ้าน ถ้าเป็นองค์การบริหารส่วน  
**นายก อบต.พังเทียม** ตำบลพังเทียมเป็นหน่วยงานดำเนินการน่าจะเป็นป้ายแจ้งบอกว่าเป็นหมู่บ้านอะไร  
 แต่ถ้าเป็นป้ายที่สมาชิกสภาฯ สอบถามน่าจะเป็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านบึงน้อยตัวนั้นน่าจะ

เป็นทรัพย์สินของทางหมู่บ้านตอนนี้ชำรุดถ้าจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ต้องดูเรื่องระเบียบอย่างรอบคอบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่หากจะดำเนินการต้องทำในภาพรวมทั้งตำบลครับ

#### ๖.๔ การย้ายเสาไฟฟ้าบ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ

##### จังหวัดนครราชสีมา

ยงยุทธ เป้าพงษ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบล ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ พังเทียมดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงน้อย

หมู่ที่ ๑๐ ด้วยครับ

สมมิตร บัวหอม เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ชี้แจง

ประธานสภาฯ

อิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ การย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนทำโครงการต้องมีการย้ายเสาไฟฟ้าก่อนครับ

#### ๖.๕ การขอรับงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนบ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๑๐

(บ้านครุฑวิทย์) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ยงยุทธ เป้าพงษ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ผมได้เขียนหนังสือร้องเรียนร้อง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ทุกข์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนบ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๑๐

สายบ้านครุฑวิทย์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาครับ

สมมิตร บัวหอม เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ชี้แจง

ประธานสภาฯ

อิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ทราบแล้วและมอบหมายกองช่างดำเนินการสำรวจเพื่อประมาณราคาครับ

นายก อบต.พังเทียม

#### ๖.๖ การก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ ตำบลพังเทียม อำเภอ

พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

พรชัย พรหมมาศ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล ส.อบต. หมู่ที่ ๑ พังเทียมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายทิศตะวันออก เมื่อเกิดฝนตก

ทำให้มีน้ำขังขอสอบถามว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ

สมมิตร บัวหอม เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ชี้แจง

ประธานสภาฯ

อิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ พื้นที่ตรงนี้มีมีการดำเนินโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จสิ้นโครงการแล้ว เมื่อฝน

นายก อบต.พังเทียม ตกเกิดน้ำขังเป็นแอ่งไม่สามารถระบายได้จากการสำรวจประมาณราคาต้องใช้

งบประมาณค่อนข้างสูงประมาณสี่แสนกว่าบาทจากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณ

ด้านข้างถนนสูงดินไหลลงถนน บ้านข้างๆ นำขอนไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ มาวางหน้าบ้าน

ต้องมีการนำสิ่งต่างๆ ออกก่อนอาจจะต้องมีการทำรางระบายน้ำบริเวณที่เป็นแอ่ง

อาจจะพอแก้ปัญหาได้

#### ๖.๗ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบบคลอง บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗

ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

**พรชัย พรหมมาต** เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ผมได้ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ขอให้มีการเกษตรบดอัดถนนเลียบบคลองบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗ เพื่อให้สะดวกใน

การสัญจรไปมา และกองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วครับ

**สมมิตร บัวหอม** เชิญนายกองค้การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ชี้แจง

**ประธานสภาฯ**

**อิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์** ขอมอบกองช่างดำเนินการสำรวจครับ

**นายก อบต.พังเทียม**

**๖.๘ การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ (สายธันวาคมแลนด์)**

**ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา**

**พรชัย พรหมมาต** เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม สอบถามงบประมาณในการติดตั้ง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ไฟฟ้าแสงสว่างสายหมู่บ้านธันวาคมแลนด์ว่าจะได้ดำเนินการหรือไม่ วันประชุม

ประจำเดือนหมู่บ้านท่าน นายก อบต. ได้หารือกับผู้ใหญ่บ้านพังเทียมไม่ทราบว่าจะ

ดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

**อิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์** ทางกองช่างกำลังสืบราคาเพื่อจัดซื้อโคมไฟแสงสว่างสำรวจแล้วโคมไฟไฟฟ้าแสงสว่างที่

**นายก อบต.พังเทียม** ชำรุดหากซ่อมไม่คุ้มค่านีเนื่องจากประมาณราคาแล้วใกล้เคียงกับซื้อใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน

พังเทียมจะนำงบประมาณของหมู่บ้านดำเนินการติดตั้งสายดับประมาณ ๑๐๐ เมตร

พร้อมอุปกรณ์ครับ

**๖.๙ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม**

**เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๓**

**อุทัย คำสันเทียะ** เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โครงการของหมู่บ้านโนนทอง

**ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๓** ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณคณะผู้บริหาร กองช่าง สำหรับเรื่องที่ท่าน

นายก อบต. ได้สอบถามงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านจะเสนอให้มีการดำเนิน

โครงการถนนสายหลักของหมู่บ้านโนนทองที่ประชุมประชาคมได้มีการปรึกษาหารือมีมติ

ว่าจะขอให้ดำเนินการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเนื่องจากสภาพถนนยังมีความลำบาก

ในการสัญจรไปมาเรียนประธานค่ะ

**๖.๑๐ การซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านสระตาล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพังเทียม อำเภอ**

**พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา**

**สุชีพ สุখনอก** เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ด้วยถนนลาดยางสายบ้านสระตาล

**ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๕** มีสภาพที่ทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาลำบากอยากให้

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ

**อิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์** ถนนลาดยางสายบ้านสระตาล หมู่ที่ ๑๕ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมได้ทำ

**นายก อบต.พังเทียม** โครงการของงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเสนอขอ

งบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ๒ โครงการให้ท่าน ส.ส.พรเทพ

ศิริโรจนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑๖ คือถนนสายบ้านหัวถนน หมู่ที่ ๕

บ้านโนนไพล หมู่ที่ ๒ และสายบ้านสระตาล หมู่ที่ ๑๕ - บ้านตลุกผักไร่ หมู่ที่ ๑๑



**๖.๑๑ การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม**

**สืบ ภิรมจิตร์** เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ขอสอบถามการดำเนินโครงการ

**ส.อบต. หมู่ที่ ๓** ก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการหรือยังครับ หรือว่าเหลือโครงการไหนบ้างที่ยังไม่ดำเนินการครับ

**อิทธิศักดิ์ อินทร์จ่านงค์** โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ได้รับ

**นายก อบต.พังเทียม** การอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม รอการจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐบาล เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของรัฐบาล

เพิ่งพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จึงทำให้การจัดสรรงบประมาณล่าช้า

ตอนนี้ได้ตรวจสอบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม มีเพียงพอที่จะ

สามารถดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๗ ได้และได้มอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แล้วครับ

**๖.๑๒ การเตรียมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบ้านโนนไทรโยง**

**หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ**

**จังหวัดนครราชสีมา**

**พัน นิมบัวลา**

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล

**ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗** พังเทียมได้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำเข้าสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านโนนไทรโยงขอ

สอบถามว่าจะสามารถเปิดน้ำเข้าสระน้ำสาธารณประโยชน์เพื่อผลิตประปาของหมู่บ้าน

ได้หรือไม่เพราะปัจจุบันน้ำในสระเหลือน้อยแล้วครับ

**อิทธิศักดิ์ อินทร์จ่านงค์** การเปิดน้ำเข้าสระบ้านโนนไทรโยงตอนนี้รอให้เทศบาลตำบลโนนไทยดำเนินการสูบน้ำ

**นายก อบต.พังเทียม** จากอ่างหนองกก องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมจะตรวจสอบว่าสาเหตุที่ไม่สามารถ

เปิดน้ำเข้าสระได้เป็นเพราะระดับความสูงหรือเป็นเพราะวาล์วเปิด-ปิด หรือไม่

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมรอเทศบาลตำบลโนนไทยแจ้งรายละเอียดการเบิกค่า

สูบน้ำคาดว่าจะเป็นการอุดหนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบลโนนไทย หากได้รับ

รายละเอียดจะเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

ต่อไปครับ

**สมมิตร บัวหอม**

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่

**ประธานสภาฯ**

ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม ขอบขอบคุณครับ

**ปิดประชุม**

**เวลา ๑๔.๔๐ น.**

(ลงชื่อ) ชัยพร รังงาม ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นายชัยพร รังงาม )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ) สุชีพ สุขนอก ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
( นายสุชีพ สุขนอก )  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕

(ลงชื่อ) ไพศาล โกเมส กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
( นายไพศาล โกเมส )  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์ พันธุ์ กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม  
( ประสาธน์ พันธุ์ )  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ .....  
เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๗

จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ให้ประชาชนทราบ

(ลงชื่อ) สมมิตร บัวหอม  
( นายสมมิตร บัวหอม )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม